

## KẾ HOẠCH

**thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045**

-----

Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 30/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành ủy Bắc Kạn xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

**1. Mục đích:** Quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Kế hoạch là căn cứ để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

**2. Yêu cầu:** Việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo đồng bộ từ thành phố đến cơ sở gắn với thực hiện các nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm và giai đoạn mà các cấp ủy, chính quyền thành phố đã đề ra.

### II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

**1. Quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chương trình hành động số 18-CTr/TU của BTV Tỉnh ủy**

- Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai nội dung Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp ủy, chính quyền cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố nói riêng và vùng trung du, miền núi Bắc Bộ nói chung.

- Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong quán triệt, triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố;

trong đó ưu tiên phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển thành phố trên các lĩnh vực. Phần đầu đến năm 2030:

+ Cơ cấu kinh tế thành phố có khu vực dịch vụ chiếm khoảng 58%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 38%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 4%. Thành phố Bắc Kạn trở thành đô thị xanh - sạch - văn minh, hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là đô thị loại II; thu ngân sách đạt 455 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/người/năm.

+ Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 100%; tỷ lệ che phủ rừng khoảng 65,5%; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 40%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 100%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó 80% được sử dụng nước sạch; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt khoảng 75%; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đô thị đạt 100%, rác thải nông thôn đạt khoảng 90%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế, chất thải rắn thông thường đạt 100%; cụm công nghiệp Huyện Tụng có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn.

+ Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%; duy trì tỷ lệ trên 17 bác sĩ/1 vạn dân tỷ lệ xã, phường đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 100%; 100% trạm y tế xã, phường thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; tỷ lệ phường đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,19%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 75%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%.

Đến năm 2045, thành phố Bắc Kạn phát triển toàn diện, có mức phát triển khá so với các địa phương trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

## **2. Tập trung hoàn thiện các quy hoạch, kết cấu hạ tầng, liên kết với các huyện trong tỉnh**

- Thực hiện tốt việc lập đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn và vùng phụ cận đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

- Phát triển thành phố theo hướng đô thị xanh; kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường sự kết nối với các đơn vị trong tỉnh và các đô thị trong vùng trung du miền núi Bắc Bộ thông qua các trục giao thông, hành lang kinh tế.

- Ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, viễn thông đồng bộ, hiện đại và thông minh; coi đây là khâu đột phá, làm nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách về kinh tế với các thành phố trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Tăng cường phối hợp với tỉnh và các sở ngành trong hợp tác, trao đổi thông tin với các cơ quan Trung ương, các địa phương khác trong vùng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn trong giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Phối hợp Sở ngành của tỉnh trong xây dựng các trục đường trên địa bàn thành phố đầu nối với tuyến cao tốc Chợ Mới - Thành phố Bắc Kạn. Chủ động phối hợp, nghiên cứu đề xuất đầu tư các tuyến đường trong giai đoạn tiếp theo, nhất là tuyến cao tốc thành phố Bắc Kạn - Cao Bằng.

### **3. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững**

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế về mọi mặt gắn với ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng phát triển thương mại, nâng cao chất lượng, số lượng, quy mô các loại hình dịch vụ, du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh phát triển; thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển du lịch, dịch vụ. Quan tâm phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường; giữ gìn, phát huy, bảo tồn các giá trị di sản, văn hóa của địa phương. Ưu tiên đầu tư, phát triển du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt; du lịch, di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng trên địa bàn. Qua đó, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất tại cụm công nghiệp Huyện Tụng. Phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường. Xây dựng mối liên kết bền vững giữa ngành công nghiệp với nông nghiệp, dịch vụ. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất công nghiệp, nâng cao chất lượng, sản lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp.

- Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, sản xuất an toàn, hữu cơ, xanh, sạch, đặc sản; hình thành vùng chuyên canh với quy mô thích hợp; dựa trên các chuỗi giá trị sản phẩm bản địa, chủ lực OCOP... có thế mạnh của thành phố. Quan tâm, tạo điều kiện phát triển về quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của của các hợp tác xã trên địa bàn. Nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị sản phẩm.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thành phố. Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước, kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội, thúc đẩy đầu tư theo hình thức đối tác công tư cho các dự án trọng điểm có sức lan tỏa. Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển gắn với xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước ở khu vực đầu nguồn.

#### **4. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân**

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại các trường công lập và tư thục trên địa bàn. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là một trong những khâu đột phá cho phát triển thành phố bền vững.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức y tế địa phương; đảm bảo nguồn nhân lực cả về số lượng, chất lượng và có cơ cấu phù hợp; tăng cường năng lực trong khám, chữa bệnh và thực hiện tốt công tác y tế dự phòng.

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ an sinh xã hội gắn với thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tăng cường công tác chăm lo người có công, bảo trợ xã hội; phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

- Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa, di tích lịch sử cách mạng; giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy định của Nhà nước trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo; phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật trên các nền tảng số.

#### **5. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh**

- Tăng cường củng cố quốc phòng, quân sự địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và Nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc.

- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, kích động biểu tình của các thế lực thù địch. Tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên mọi lĩnh vực. Phối hợp, tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng công an, quân sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong giải quyết các vấn đề phức tạp, nảy sinh.

#### **6. Tập trung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị**

- Xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp ủy; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành toàn diện của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể.

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo hướng dẫn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự chuyển giao, kế thừa chặt chẽ giữa các thế hệ. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện tốt văn hóa, đạo đức công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khi có sai phạm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể các cấp. Phát huy hoạt động của các mô hình tự quản tại cộng đồng ở các cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, sự cần cù và ý chí tự lực, tự cường của Nhân dân trên địa bàn.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quán triệt, tuyên truyền nội dung kế hoạch đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn. Cụ thể hóa tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nội dung gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và kịp thời báo cáo Ban Thường vụ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tăng cường công tác giám sát, phản biện việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại các địa phương, đơn vị.

4. Văn phòng Thành ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung kế hoạch đề ra.

#### Nơi nhận:

\* *Gửi bản điện tử:*

- HĐND, UBND thành phố (t/h);
- Các Ban XĐĐ và VP Thành ủy (t/h);
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thành phố (t/h);
- Các chi, đảng bộ cơ sở (t/h);
- Các đ/c Thành ủy viên (t/h);
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Triệu Thị Thu Hoài**